



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๖๗ วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรณ์นัท รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ยมอู่ลาดการเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย



พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานยุทธการ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ดอนนี เออร์มาวัน ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ผู้แทน เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารสิงคโปร์



พลอากาศโท สมศักดิ์ หาญวงษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานการข่าว เป็นผู้แทน เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ลี เคียน เทียน หัวหน้าคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย



พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภณ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ดอนนี เออร์มาวัน ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารสิงคโปร์



พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ลี เคียน เทียน หัวหน้าคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารสิงคโปร์ และคณะ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒”



นาวาอากาศเอก วุฒิภัทร จันทรสาร ผู้อำนวยการกองแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ กองทัพอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนของกองทัพอากาศ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบการจัดทำคาร์บอนการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลโท รักษ์ศักดิ์ ไรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม/ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็นประธาน ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กองบิน ๒ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดลพบุรี



นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๒ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๗ มอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐



นาวาอากาศเอก อนรรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลบุคคลดีเด่น กองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญ ขนอ.ทุกรุ่น เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงสังสรรค์ “กอล์ฟ ขนอ.เฮฮา ครั้งที่ ๒/๖๑”
ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๒๐ ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ และ สนามกอล์ฟกานตรัตน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร.๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗ และ ๐๖ ๓๒๑๗ ๑๖๑๗

กองบิน ๔ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)



นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนตาศิลป์ประชาสรรค์ ตำบลตาศิลป์ อำเภอตาศิลป์ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๒๓ จัดกิจกรรมจิตอาสากองบิน ๒๓ ร่วมใจพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ



นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒๓ และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสากองบิน ๒๓ ร่วมใจพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับโครงการชลประทานอุดรธานี และเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทำความสะอาด ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ กำจัดวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุพนมพนมดิน



กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) จัดกิจกรรม Air Force Run 2018 “Run to the Sky วิ่งเฉียดฟ้า” เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิพระมหาธาตุพนมพนมดิน มูลนิธิเพื่อคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิผู้พิทักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ ๙

กันยายน ๒๕๖๑ ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุพนมพนมดิน สามารถบริจาคได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “วิ่งการกุศล ทอ.” หมายเลขบัญชี ๐๕๗-๒-๘๐๐๒๘-๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิพระมหาธาตุฯ ที่ต้องการหลักฐานการลดหย่อนภาษีให้ดำเนินการ โทรมติดต่อเจ้าหน้าที่และส่งหลักฐานการโอนเงิน โทร ๐ ๒๕๓๔ ๒๒๙๕ และ ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๗๔ โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒



๗ กันยายน ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนา กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบ ๓๘ ปี